

Số: /KH- BCD

Mỹ Hà, ngày tháng 5 năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**Thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh**  
**trên địa bàn xã Mỹ Hà năm 2024**

Thực hiện Kế hoạch số 84 ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang về việc xây dựng thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh trên địa bàn xã năm 2024; Ban chỉ đạo Dân số và Phát triển xã Mỹ Hà xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh trên địa bàn xã năm 2024 cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng, của công tác dân số đối với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương; thực trạng mức sinh của xã trong những năm gần đây và giải pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình điều chỉnh mức sinh trên địa bàn xã trong thời gian tới;

Duy trì mức giảm tỷ lệ sinh hàng năm, phấn đấu đạt mức sinh thay thế, bảo đảm thực hiện hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 27/11/2020 của UBND huyện Lạng Giang kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện nói chung và địa bàn xã Mỹ Hà nói riêng.

**2. Yêu cầu**

Tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình, ưu tiên tập trung các hoạt động ở những thôn đông dân, thôn có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao.

**II. NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM**

**1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền**

Thông nhất nhận thức trong lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về nội dung cuộc vận động thực hiện mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Tổ chức các hội nghị lồng ghép cung cấp thông tin về tình hình công tác dân số nói chung và thực trạng mức sinh của toàn xã trong những năm gần đây và một số giải pháp thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh trên địa bàn xã trong thời gian tới cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, để cụ thể hóa nội dung, Chính sách dân số (không sinh con thứ 3 trở lên) trong quy định, quy chế của các cơ quan, đơn vị và trong hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố để tổ chức thực hiện. Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số.

Giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các thôn để tổ chức thực hiện; đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện.

## **2. Đẩy mạnh truyền thông, vận động thay đổi hành vi**

Phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể để đẩy mạnh công tác phối hợp lồng ghép truyền thông, vận động thay đổi hành vi trong thực hiện các chính sách dân số.

### **2.1. Về nội dung tuyên truyền**

Tập trung tuyên truyền Nghị quyết, chính sách, định hướng, nhiệm vụ công tác dân số trong thời kỳ mới: Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030 của Chính phủ và các văn bản của tỉnh, của huyện về thực hiện công tác dân số trên địa bàn xã.

Chú trọng tuyên truyền về thực trạng mức sinh và mục tiêu giảm sinh trên địa bàn xã; tư vấn về lợi ích, ý nghĩa của việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình (KHHGD) và chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), chú trọng nhóm đối tượng vị thành niên, thanh niên (VTN-TN); tập trung tuyên truyền về hậu quả của tình trạng tảo hôn, vận động không sinh dày, sinh nhiều con. Đặc biệt chú trọng đến các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã có 2 con một bề.

Xây dựng thông điệp truyền thông phù hợp cho các nhóm đối tượng như phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, cặp nam - nữ thanh niên. Chuyển tải thông điệp **“Dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt”** tới các tầng lớp nhân dân.

### **2.2. Về hình thức tuyên truyền**

Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể... tổ chức các hội nghị lồng ghép tuyên truyền về công tác dân số nói chung, đặc biệt là Chương trình điều chỉnh mức sinh cho các nhóm đối tượng là cán bộ, đảng viên, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, công nhân lao động, học sinh, sinh viên.... Từ đó tạo sự lan tỏa và dư luận xã hội đồng tình thực hiện chính sách dân số.

Phối hợp tổ chức hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, hội thi tìm hiểu về kiến thức dân số, bình đẳng giới, chăm sóc SKSS cho VTN-TN, KHHGD tại các trường THPT, THCS trong xã.

Phối hợp với Cán bộ Văn hoá- xã hội xã xây dựng các tin bài tuyên truyền về hệ lụy mức sinh cao, sinh nhiều con đối với gia đình và xã hội; thông tin các hoạt động của Chương trình được triển khai trên địa bàn qua các kênh truyền thông đại chúng, internet...; làm mới và tiếp nhận, sử dụng các sản phẩm truyền thông trên cấp.

### **3. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích**

Tiếp tục thực hiện chính sách khen thưởng hàng năm theo Luật nhằm kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số trên địa bàn xã.

Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2015/NĐ-CP về hỗ trợ phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số ở các thôn.

Bảo đảm các chế độ, chính sách cho các nhóm đối tượng được hưởng lợi từ dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGD theo chế độ quy định hiện hành.

### **4. Mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ liên quan**

Chỉ đạo tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGD ở những thôn trọng điểm.

Phổ cập dịch vụ KHHGD, chăm sóc SKSS tới mọi người dân, cung cấp phương tiện tránh thai (PTTT), thuốc thiết yếu, vật tư y tế tiêu hao theo quy định cho đối tượng thuộc diện miễn phí, đồng thời đẩy mạnh tiếp thị xã hội, xã hội hóa trong cung cấp PTTT và dịch vụ KHHGD nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu hàng năm về dịch vụ KHHGD.

Chú trọng cung cấp PTTT, dịch vụ KHHGD, chăm sóc SKSS thân thiện cho VTN-TN.

Thực hiện tư vấn, kiểm tra sức khỏe, tư vấn về phòng tránh thai và điều trị nguy cơ sinh con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo cho người chuẩn bị kết hôn sống ở thôn khó khăn.

### **5. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành Chương trình**

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ CTV thôn, cán bộ làm công tác dân số về Chương trình dân số nói chung và vấn đề điều chỉnh mức sinh trên địa bàn xã.

Củng cố, hoàn thiện hệ thống thông tin chuyên ngành dân số. Cung cấp thông tin biến động dân số, thực trạng mức sinh cho các cơ quan truyền thông và cơ quan quản lý làm cơ sở hoạch định, xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Đánh giá việc thực hiện chương trình để rút ra bài học kinh nghiệm, nâng cao kết quả, hiệu quả triển khai Chương trình trong những năm tiếp theo.

## **III. KINH PHÍ**

Nguồn kinh phí được Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phân bổ.

Nguồn kinh phí từ cấp huyện, cấp xã và huy động nguồn lực từ các quỹ hội, các nhà tài trợ hỗ trợ cho các hoạt động truyền thông, các Chương trình, Đề án tại xã.

## **VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giao Trạm y tế chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại cơ sở. Tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các hoạt động theo quy định.

2. Tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân số xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể lồng ghép truyền thông về các nội dung trong kế hoạch vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của đơn vị, ngành, đoàn thể.

3. Giao viên chức phụ trách dân số xây dựng kế hoạch, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả các nội dung theo kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động Chương trình điều chỉnh mức sinh năm 2024 gửi về Trung tâm Y tế huyện (*Phòng Dân số và Truyền thông*) để theo dõi theo quy định.

Trên đây là kế hoạch thực Chương trình điều chỉnh mức sinh trên địa bàn xã Mỹ Hà năm 2024; Trưởng ban chỉ đạo đề nghị các ngành, đoàn thể liên quan nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TTYT Phòng DS&TT huyện;
- TTĐU, HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND;
- Các thành viên BCD xã;
- Lưu: VP, UBND, Trạm Y tế.

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO**

**CHỦ TỊCH  
Lê Văn Sáng**

